

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการผลงานวิจัย

ชื่อ	ดร.สุปรียา คุวเดชะคุปต์	สังกัด	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ตำแหน่ง	รองศาสตราจารย์		
การศึกษา	Ph.D.(Econ.), University of Hawaii, สหรัฐอเมริกา, M.A.(Econ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, B.Econ.(Econ.), University of Tasmania , ออสเตรเลีย,		
สาขาเชี่ยวชาญ/สนใจ	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา, เศรษฐศาสตร์จุลภาค, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ, ธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจ		
โครงการวิจัย	<p>ปี 2544-2546 การจัดทำต้นแบบของกระบวนการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเดิมและให้การช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประกอบการ อ.วังชัน จ.แพร่ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผ้าจากพื้นเมือง (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากทบวงมหาวิทยาลัย</p> <p>ปี 2547-2548 การจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง</p> <p>ปี 2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและความต้องการผลิตภัณฑ์ CAPPA (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากบริษัท ซี.เอ.พี.พี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ปี 2554-2555 การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)</p> <p>ปี 2556 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)</p> <p>ปี 2558 การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น:กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ปี 2558-2559 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากเงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์</p> <p>ปี 2559-2560 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)</p> <p>ปี 2560 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)</p> <p>ปี 2560 โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)</p> <p>ปี 2561 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)</p> <p>ปี 2561 โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)</p>		
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ	<p>ระดับชาติ</p> <p>- Supriya Kuandachakupt, "Strategies to Extinguish the Southern Fire : Another Viewpoint and Suggestion", วารสารราชบัณฑิตยสถาน 37 (3) (2012) 318-323</p>		
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ			

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการผลงานวิจัย

ชื่อ	ดร.สุปรียา ควรวเดชะคุปต์	สังกัด	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ตำแหน่ง	รองศาสตราจารย์		
ระดับชาติ			
- Supriya Kuandachakupt, "Readiness and Willingness to Work in Foreign Countries of Thai Students when Thailand Joins AEC", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 (2014)			
รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ			
- Excellence Paper Award Labor Economics ประจำปี 2552 เรื่อง "ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการว่างงานและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย" จาก Institute of Industrial Relations			

ผลงานวิจัยนี้เป็นรายการรวบรวมระหว่างปี 1 มกราคม 2544 - 31 ตุลาคม 2563